
sþ. 127. Fyrirspurn [106. mál]
Iil samgönguráðherra um símamál á Suðurnesjum.

Frá Karli St. Guðnasyni.

Hafa "erið gerðar einhverjar ráðstafanir til aðhæta símakerfið á Suðurnesjum,
einkum með tilliti til landssímaafgreiðslu til Reykjavikur og út á land?


